

สวัสดีพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน สัปดาห์นี้เราเข้าสู่เทศกาลธรรมดา สัปดาห์ที่ 13 และในสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นพระสงฆ์กลับมาใส่กาสุลาสีเขียว ซึ่งเป็นเครื่องหมายของเทศกาลธรรมดา เป็นช่วงเวลาที่ทำให้ชีวิตฝ่ายจิตของเราเติบโต **เพราะมีสิ่งธรรมดาๆ สิ่งพิเศษจึงสำคัญ** ดังนั้นความปกติธรรมดาจึงมีความสำคัญต่อชีวิตเพื่อจะได้เติบโต ไตร่ตรอง และได้ใช้ชีวิต

ในสัปดาห์นี้พระวรสารเป็นเรื่องราวของคำสั่งสอนสำหรับบรรดาอัครสาวกที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้พูดถึง 2 เรื่องที่สำคัญคือ การสละตนเองเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า และสรุปคำสั่งสอนทั้งหมด **การสละตนเองเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า** เพื่อตอบรับการเรียกของพระคริสตเจ้าให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์ ทุกสิ่งต้องดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับกระแสเรียกนี้ แม้แต่ความรักที่มีต่อครอบครัวของเราก็เป็นสิ่งสำคัญที่สนับสนุนกระแสเรียกนั้น เมื่อเด็กเติบโต การรับรู้ถึงกระแสเรียกเฉพาะส่วนตัวของเขาที่มาจากพระเจ้าก็จะค่อยๆ ปรากฏชัดเจนและเข้มแข็งยิ่งขึ้น และพวกเขาก็ต้องแยกแยะทิศทางของมันเป็นอย่างระมัดระวัง ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวต้องคอยแนะนำพวกเขา แต่ท้ายที่สุดต้องสวดภาวนาและสนับสนุนให้พวกเขาให้ตอบสนองเพื่อติดตามกระแสเรียกนี้ การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้านั้นหมายถึงการมีส่วนร่วมในไม้กางเขนของพระองค์ (มธ 10:25) ในความทุกข์ทรมาน ผู้เป็นศิษย์จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าอย่างสมบูรณ์ ที่จริงแล้วในภาษากรีกคำว่า Martur มีความหมายว่า “พยาน” ในขณะที่คริสตชนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกเรียกให้สละชีวิตเพื่อความเชื่อ ทุกคนจะต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะเป็นพยานและทุกข์ทรมานเพื่อพระเยซูเจ้า พันธกิจของบรรดาอัครสาวก ทั้งในด้านการเทศน์สอนและศาสนบริการด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ คือ การสานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้าเอง ผู้ที่ได้รับศีลบวชของพระศาสนจักร ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ด้วยการเทศน์สอน ศาสนบริการด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ และผู้อภิบาล

สุดท้ายนี้พระเยซูเจ้าจึงได้สรุปปิดท้ายคำสั่งสอนบรรดาอัครสาวกว่า เพียงแค่เราอุทิศตนเองในเรื่องเล็กน้อย แม้เพียงน้ำเย็น 1 แก้วให้กับคนธรรมดาคนหนึ่ง ผู้นั้นก็จะได้บำเหน็จรางวัล การดำเนินชีวิตอย่างธรรมดาๆ ในทุกวัน เหมือนกับสีเขียวของเทศกาลธรรมดา จะทำให้หัวใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยการอุทิศตนต่อพระเจ้า อาจไม่ต้องยอมตายเพื่อใครเหมือนในยุคพระเยซูเจ้า แต่เรายอมที่จะมอบใจเราให้กับผู้อื่น รักและเมตตาเพื่อนพี่น้องผ่านทางกิจการเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน และ**สิ่งจำเป็นธรรมดา** ในชีวิตของเรา ก็คือการเริ่มจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัวเรา

สังฆานุกรณัฐพล เอี่ยมเศรษฐ์